

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THAM DỰ
KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG & CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 57 CỦA LIÊN ĐOÀN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THẾ GIỚI (WFE 2017 General Assembly and Annual Meeting)**

-----/-----



Hình: Lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán và các Tổ chức tài chính đã tham dự kỳ họp

Từ ngày 6/9/2017 đến ngày 8/9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng và Chương trình Gặp mặt thường niên lần thứ 57 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Là 1 thành viên chính thức của WFE từ năm 2013, tại các kỳ họp, HOSE và các Sở Giao dịch Chứng khoán thành viên của WFE đã cùng nhau cập nhật xu hướng của thị trường chứng khoán toàn cầu, đưa ra những góc nhìn tổng quan, cũng như trao đổi và tăng cường hợp tác với các Sở Giao dịch Chứng khoán trong khu vực và trên thế giới. Thành viên và đối tác của WFE hiện đã có hơn 200 tổ chức tài chính trên toàn thế giới, trong sự kiện lần này đã có sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo của các Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức có liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán trên thế giới.

Bên cạnh Phiên họp Đại hội đồng của WFE, chương trình Hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các Thị trường chứng khoán với 15 phiên trình bày và thảo luận mở. Nội dung chính của hội nghị đã đưa ra các vấn đề và thảo luận giải pháp nhằm phát triển vai trò của các Sở Giao dịch Chứng khoán và hoạt động của các thành

viên tham gia thị trường; cập nhật về tác động của sự phát triển của công nghệ đối với hoạt động trên thị trường chứng khoán toàn cầu; thảo luận về các hoạt động quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán và thực thi phát triển bền vững; cũng như trình bày kết luận của các báo cáo phân tích do WFE thực hiện trong năm 2017. Ngoài ra, các chương trình thảo luận khác đã đề cập đến các vấn đề khác như công nghệ mới và sáng kiến trong quản lý trị trường, và phương pháp để Sở Giao dịch Chứng khoán và các CCP (Central Counterparties) định hình những thay đổi đang ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu.

(Nguồn: www.hsx.vn)

Về Liên đoàn Các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE):

Được thành lập từ năm 1961, WFE là liên đoàn thế giới dành cho các Sở GDCK và các trung tâm thanh toán bù trừ. Đặt trụ sở tại London, danh sách thành viên và đối tác của WFE hiện hơn 200 tổ chức tài chính trên toàn thế giới, bao gồm các Đối tác Bù trừ Trung tâm (CCP) không trực thuộc Sở GDCK Chứng khoán. Hội viên WFE đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm: 40% từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 40% từ khu vực Châu Âu – Trung Đông – Phi và 19% từ Châu Mỹ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cũng đã gia nhập WFE vào năm 2013.

Các Sở GDCK thành viên của WFE hiện có trên 45,000 công ty niêm yết, với giá trị vốn hoá thị trường trên 67,9 tỉ USD, tổng giá trị giao dịch hàng năm (tính đến cuối năm 2016) qua các thành viên WFE đạt khoảng 84,18 tỉ USD.

WFE cũng là nguồn tổng hợp thông tin về số liệu giao dịch tài chính, và cung cấp trên 350 chỉ số thị trường. Dữ liệu thông tin của WFE được lưu trữ từ hơn 40 năm trước, đảm bảo khả năng cung cấp thông tin và dữ liệu hữu ích về sự phát triển của các Sở GDCK trên thế giới.

Bên cạnh đó, WFE còn làm việc cùng các nhà ban hành luật, tổ chức xác định chuẩn mực thị trường và các cơ quan pháp luật, chính phủ trên thế giới nhằm hỗ trợ và đẩy mạnh sự phát triển thị trường theo định hướng công bằng, minh bạch, ổn định và hiệu quả. WFE chia sẻ mục tiêu cùng với các cơ quan pháp lý trong việc đảm bảo tính an toàn và ổn định của hệ thống tài chính thế giới, nhằm tăng độ tự tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.